

## Nhằm cương vị

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, lợi dụng các sự việc, nhất là những sự việc ở tầm quốc gia đại sự, một số cá nhân rất lộng ngôn trên mạng xã hội. Họ tự cho mình có quyền sinh quyền sát, yếu cầu người khác phải làm theo ý mình. Họ lên giọng chỉ đạo, định hướng, thậm chí dạy bảo cả cơ quan chức năng phải làm thế này, làm thế kia... như chủ hàng tiền hàng cả. Trong số đó có không ít cán bộ, đảng viên, những người đáng ra phải chấp hành tôn chỉ, mục đích khi tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, chấp hành điều lệ, quy định của Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm. Những phát ngôn bừa bãi này hoàn toàn khác với ý kiến góp ý, phân biệt bởi nó không chỉ không đúng lúc, đúng chỗ mà còn nhằm mục đích làm mất uy tín, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

2. Ngạn ngữ có câu: "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Việc nhằm cương vị hiểu sâu xa thì rất tai hại. Thứ nhất, khi người không có cương vị lại nhằm mình có chính trị như nhà văn, nhà báo, luật sư, cán bộ, đảng viên, người hoạt động chính trị... thì rất dễ bị các thế lực phản động lôi kéo, mua chuộc dẫn đến sa

"nói cho sướng mồm", ai cũng có thể phát ngôn như ở nơi vô cương vô pháp. Nay anh bà hoa khôi lạc được việc này thì mai anh lại ba hoa khoe lạc việc khác. Trong khi đó, xã hội luôn có kỷ cương, trật tự; pháp luật điều chỉnh hành vi của mọi cá nhân, tổ chức. Thứ ba, phát ngôn bừa bãi lâu dần rất dễ hình thành ảo tưởng quyền lực, tự huyền hoặc mình có quyền lực. Ngay hiểm hơn, có nhiều đối tượng nhằm cương vị theo kiểu cố tình. Thực chất là họ tìm mọi cách để đạt được lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm đảng sau đó bằng sự tác động vào dư luận. Đây là hiện tượng không mới nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp.

Những cá nhân phát ngôn nhằm cương vị tạo ra dư luận xã hội rất xấu, gây mất trật tự an ninh xã hội. Nếu họ là những người nổi tiếng như nghệ sĩ, ca sĩ thì dễ khiến lớp trẻ trong xã hội bị ảnh hưởng theo những trào lưu nổi nằng, suy nghĩ, hành động lệch chuẩn ấy. Nếu họ là những người có sự ảnh hưởng về chính trị như nhà văn, nhà báo, luật sư, cán bộ, đảng viên, người hoạt động chính trị... thì rất dễ bị các thế lực phản động lôi kéo, mua chuộc dẫn đến sa

ngã. Những phát ngôn của họ còn là cơ hội để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiêm minh của luật pháp.

3. Dưới góc độ pháp lý, mọi công dân đều phải nể và làm trong khuôn khổ pháp luật. Công dân được làm những gì pháp luật không cấm. Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của cá nhân đối với các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, pháp luật cũng bảo vệ quyền, danh dự, nhân phẩm, uy tín của mọi công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân. Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm...". Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định rõ: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ". Hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá

nhân đương nhiên sẽ bị pháp luật điều chỉnh. Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, trong đó có: "Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác". Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Đối với việc phát ngôn của cán bộ, đảng viên, Đảng đã có đầy đủ các quy định yêu cầu mọi đảng viên chấp hành, đó cũng là quy luật đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã quy định rất rõ điều này, cũng nhằm ngăn ngừa tình trạng đảng viên suy thoái, rơi vào "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Ở nhiều văn bản như Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;

mới đây nhất là Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới vừa được Bộ Chính trị ban hành đều quy định rất rõ việc phát ngôn của đảng viên. Tinh thần chung của các văn bản ấy đối với việc phát ngôn của đảng viên, đó là đảng viên không được nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; không nói, viết, làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không làm những việc mà pháp luật không cho phép. Sở dĩ việc này được Đảng quy định rất chặt chẽ với đảng viên bởi đảng viên là người ưu tú so với quần chúng. Đảng viên phải gương mẫu trong lời nói, việc làm, có như vậy mới lãnh đạo, mới tập hợp được quần chúng.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, trong đó có kỷ luật, pháp luật về phát ngôn là yêu cầu nghiêm túc và cần thiết trong xã hội. Để làm tốt điều này, mỗi người nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng phải tự rèn mình, tự soi mình, sửa mình. Nếu không đặt mình trong tổ chức, trong khuôn khổ chung, không được tổ chức kiểm tra, giám sát, giúp đỡ, thường xuyên chấn chỉnh thì không thể thực hiện tốt việc tự soi, tự sửa mình.

(theo qndn.vn)

## Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan Đảng

Chiều ngày 27/6, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Thời gian qua, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của trung ương, bộ, ban, ngành về công tác thi đua, khen thưởng, các nội dung giao ước thi đua của Khối; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn; hình thức tổ chức đa

dạng, phong phú với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Các đơn vị luôn quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm 2024, Khối thi đua các cơ quan Đảng tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Các

cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã triển khai, phát động; đồng thời bổ sung những nội dung, đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2024); 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); kỷ niệm các ngày truyền thống các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung đăng ký, cam kết thực hiện của từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong năm 2024. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

THU THỦY

## 61 lưu học sinh Trường Đại học Y Dược Thái Bình được nhận bằng tốt nghiệp



Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình trao bằng tốt nghiệp cho lưu học sinh.

Sáng ngày 27/6, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ tốt nghiệp cho lưu học sinh (LHS) năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán các nước: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng

hòa Mô-dam-bích tại Việt Nam; đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có 445 LHS, trong đó có 285 LHS Lào, 154 LHS Campuchia, 5 LHS

Mô-dam-bích và 1 LHS Hàn Quốc theo học tại trường. Đến nay, có 61 LHS (40 LHS Lào, 20 LHS Campuchia, 1 LHS Mô-dam-bích) đã hoàn thành chương trình học và được công nhận tốt nghiệp đại học ngành y khoa, y học cổ truyền, được học với tỷ lệ LHS xếp loại tốt nghiệp khá đạt 25%. Như vậy, trong hơn 50 năm qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đào tạo được 1.204 bác sĩ, được sĩ cho 3 nước Lào, Campuchia và Mô-dam-bích, góp phần đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho các nước bạn, đồng thời vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các nước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã trao bằng tốt nghiệp và tặng hoa chúc mừng các LHS.

QUYNH LƯU

## Sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 27/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, các mục tiêu, công trình trên biển, kết

hợp kiểm soát hiệu quả chống khai thác IUU; nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị đã tuần tra kết hợp giám sát hoạt động nghề cá, chống khai thác IUU 11 đợt với 24 lượt tàu, 10 lượt xuống/188 lượt cần bả, chiến sĩ/17.500 hải lý; kiểm soát biên phòng hơn 16.000 lượt phương tiện/gắn 43 nghìn lượt lao động... Công tác đảng, công tác chính trị; công

tác hậu cần - kỹ thuật và tài chính; công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh; công tác trinh sát, đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm được quan tâm chỉ đạo. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU thông qua hệ thống truyền thanh và tại các cảng cá được 1.056 lượt; tuyên truyền trực tiếp được 2.358 lượt chủ tàu... Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hậu phương

quân đội bằng việc vận động các cơ quan, doanh nghiệp trao 1.020 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; trao 2 bò giống, xây dựng 3 nhà tình nghĩa, trao 77 suất quà cho con nuôi đồn biên phòng trị giá 38,5 triệu đồng; khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.420 lượt người là đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý.

6 tháng cuối năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các

chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, duy trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển... góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

HỒNG QUÂN

## CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

### GIA ĐÌNH VĂN HÓA

## Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Là nội dung nòng cốt của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hơn 20 năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, dành nguồn lực để triển khai thực hiện. Với 93,2% gia đình trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu gia đình văn hóa vào năm 2023, trong đó có những gia đình nhiều năm liên tiếp giữ vững danh hiệu này đã cho thấy công tác xây dựng gia đình văn hóa không chỉ nâng cao về số lượng mà chất lượng, hiệu quả thực chất của phong trào đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

### Đóng góp xây dựng quê hương

Về thôn Văn Tràng, xã Thụy Văn (Thái Thụy) hồi thăm gia đình ông Đỗ Văn Nhuận không ai không biết. Nay đã ở tuổi 88, ông Nhuận có 8 người con, tất cả đều là đảng viên, trong đó có những người thành đạt, giữ chức vụ quan trọng. Có lối sống giản dị, hòa đồng, gia đình ông được bà con làng xóm tin yêu, quý trọng. Công tác, sinh sống ở mọi miền đất nước nhưng con cháu ông Nhuận luôn hướng về quê hương, chung tay góp sức xây dựng thôn Văn Tràng và xã Thụy Văn ngày thêm đổi mới.



Ông Trần Văn Phơ và bà Nguyễn Thị Nôn, xã Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ) chăm sóc vườn cây, phát triển kinh tế gia đình.

cho làng quê mà còn thiết thực nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Ông Nhuận chia sẻ: Là anh cả trong gia đình nên tôi luôn hướng về quê hương, gia đình lớn của mình. Tôi luôn tâm niệm "Uống nước nhớ nguồn", 27 năm sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cứ cách 1 năm tôi lại đưa cả gia đình về quê ăn tết bởi tôi luôn nghĩ chính bản thân mình phải là tấm gương, là

sợi dây gắn kết để các con, các cháu noi theo, hướng về quê hương, tổ tiên, dòng tộc. Sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian dành cho mong muốn của bản thân, tôi về quê thiết kế chỉ đạo thi công những công trình nhà thờ họ, nhà tiếp linh, cổng làng, khuôn viên đất làng, nhà thờ mẫu, cải tạo tu sửa tòa tam bảo chùa Văn Tràng, trung tâm văn hóa thể thao thôn. Tổng số vốn đầu tư cho các công trình

### Đương mẫu

#### trong hoạt động cộng đồng

Là một trong những gia đình có uy tín với làng xóm ở thôn Xuân La, xã Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ), ông Trần Văn Phơ và bà Nguyễn Thị Nôn thường xuyên tham gia công tác hòa giải tại địa phương, nhiều năm liền được bình xét là gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư. Ông bà luôn từ hào về 2 con gái của mình bởi vượt qua muôn vàn khó khăn, quyết tâm không sinh thêm con thứ ba, ông bà đã nuôi nấng, dạy dỗ các con khôn



Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương của gia đình ông Đỗ Văn Nhuận, xã Thụy Văn (Thái Thụy).

lớn, trưởng thành, không chỉ chăm lo cho gia đình mà còn nhiệt huyết với hoạt động xã hội. Năm 2017, từ niềm đam mê của bản thân cùng sự ủng hộ, khích lệ của bà con trong xóm ngoài làng, ông Phơ đứng ra thành lập CLB đàn vũ thể thao thôn với sự tham gia của vợ và con gái trong vai trò những thành viên tích cực. Đến nay, CLB ngày càng thu hút đông hội viên trong thôn, xã tập luyện hàng ngày, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân nông thôn. Yêu thích tiếng hát chèo, mong muốn góp phần bảo tồn nghệ thuật truyền thống của địa phương, ông Phơ là thành viên tiêu biểu trong các hoạt động tập luyện, biểu diễn của CLB văn nghệ xã Quỳnh Xá. Tích cực thực thi các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cộng đồng dân cư, ông đã đảm nhận vai trò đạo diễn nhiều chương trình văn nghệ của lứa tuổi học sinh trên địa bàn xã và tham gia

các CLB bóng bàn, bóng đá, hội sinh vật cảnh của xã. Năm 2016, ông Phơ vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông chia sẻ: Phát triển kinh tế, tôi cùng vợ và các con cháu trồng, chăm sóc cây hương bài - nguyên liệu làm hương bài truyền thống. Hàng năm, gia đình tôi cung cấp ra thị trường hàng chục vạn hương, được mọi người tin dùng. Ngoài ra, chúng tôi duy trì diện tích ao nuôi cá đủ cung cấp cho cuộc sống gia đình và tạo nguồn thu nhập đáng kể.

Ông Trần Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xá đánh giá: Gia đình ông Phơ gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng và lao động, sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.

### Phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định

Ý thức tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa còn được thể hiện qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Trường hợp của gia đình ông Phạm Ngọc Hoàng, bà Hà Thị Loan, xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) là một điển hình. Lập nghiệp nghề may từ năm 1999, nhờ bảo đảm chất lượng, uy tín trên thị trường nên cơ sở của gia đình ông từng bước được mở rộng. Với tâm niệm "Thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn", vượt qua những khó khăn về mặt bằng, nguồn vốn, đầu ra sản phẩm, gia đình ông đến nay đã nâng cấp từ tổ may lên xưởng may với trên 30 công nhân sản xuất khép kín, lượng hàng hóa tiêu thụ lớn, thu nhập của công nhân bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/tháng. Tạo công việc, thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, vợ chồng ông mong muốn mở

rộng cơ sở sản xuất, góp phần hình thành làng nghề, xã nghề tại quê hương. Ông Hoàng cho biết: Chúng tôi xây dựng cơ sở sản xuất từ năm 2007, đến năm 2015 nâng cấp lên xưởng may. Hiện nay, tại địa phương có nhiều mô hình phát triển theo hướng sản xuất nhỏ, từ đó đã tạo thêm việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế địa phương.

Vợ chồng ông Hoàng quyết tâm nuôi dạy 2 con gái nên người, không sinh thêm con thứ ba. Hiện con gái lớn đang là sinh viên đại học tại Hà Nội, con gái thứ hai là học sinh tiểu học.

Ông Đỗ Xuân Rinh, Trưởng thôn Đông Hòa, xã Đông Tiến chia sẻ: Đối với bà con trong thôn, gia đình ông Hoàng được tin yêu, bản thân ông không chỉ phát triển kinh tế mà còn tham gia tổ hòa giải của thôn, gần bó, có trách nhiệm với khu xóm. Khi có mâu thuẫn xảy ra ở gia đình nào trong khu dân cư, ông đều là thành viên đến hòa giải, khuyến khích để mọi người đoàn kết, thương yêu nhau. Gia đình ông Hoàng đã nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu gia đình văn hóa, được các cấp khen thưởng.

"Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn", từ tầm nhìn của những gia đình văn hóa tiêu biểu, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, các gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò trong xây dựng đời sống nông thôn mới tại mỗi cộng đồng dân cư, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

TÚ ANH